



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ ฉบับประจำวันที 1 เดือนกันยายน พ.ศ.2551

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

มศว ขอจัดตั้ง'ทุนครูปทุมวัย' สร้างคนคุณภาพในครรภ์

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยเมื่อวันที่ 1 กันยายนว่าการที่นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีแนวนโยบายสนับสนุนและให้ความสำคัญกับการศึกษาในระดับปฐมวัยว่า เห็นด้วยที่ศธ.เริ่มต้นตัวในเรื่องนี้ เมื่อพูดถึงการศึกษาปฐมวัยเราจะนึกถึงแต่การเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 แต่ในความเป็นจริงนั้น การศึกษาปฐมวัยต้องดูแลตั้งแต่เตรียมอนุบาล เพราะเตรียมอนุบาลถือเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้เด็กเติบโตไปเป็นคนที่มีคุณภาพได้ เตรียมอนุบาลจะเตรียมความพร้อมให้เด็กๆ ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ สุขภาพของเด็ก และความพร้อมทางด้านความรู้และสติปัญญา จะเห็นว่าการศึกษาปฐมวัยเป็นการศึกษาที่ต้องลงทุนสูง ที่ผ่านมารัฐบาลปล่อยปละละเลย การศึกษาในระดับปฐมวัยมาโดยตลอด ไม่ให้อัตรารครู หรือให้อัตรารครูกว่าก็ไม่ตรงกับความต้องการของการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย

"จะเห็นว่าโรงเรียนในระดับปฐมวัยที่มีคุณภาพ ส่วนใหญ่เอกชนจะเป็นคนลงทุน ซึ่งเราต้องเข้าใจ เพราะรัฐบาลศธ.เองก็ไม่สนใจ ปล่อยปละละเลยมาตลอด ถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ลูกขึ้นมาพูดเรื่องนี้ผมก็อยากฝากว่า รัฐต้องเอาจริงเอาจัง รัฐต้องผลักดันให้สถาบันการศึกษาผลิตครูในระดับปฐมวัยให้มากขึ้น โดยผมอยากเสนอให้รัฐจัดสรรทุนเพื่อให้เยาวชนที่สนใจอยากเรียนครูปฐมวัยได้เข้ามาเรียน ปีการศึกษาละ 1,000 คน และก็ให้ไปเรียนในสถาบันการศึกษาที่มีคณะศึกษาศาสตร์ และมีสาขาปฐมวัย แต่ต้องบอกว่าควรแยกออกจากทุนครู 5 ปีเพราะไม่อยากให้ไปเบียดกองทุนครู 5 ปีอีก แต่อยากให้เกิดกองทุนครูปฐมวัยขึ้นมาและผลิตอย่างจริงจัง นอกจากนี้รัฐต้องดูแลในเรื่องอัตรากำลังครูปฐมวัยด้วย โรงเรียนไหนขาดครูต้องรีบบรรจุอัตรากำลังให้"

ศ.ดร.วิรุณ กล่าวว่า เรื่องการลงทุนกับการศึกษาปฐมวัยเป็นเรื่องสำคัญ พ่อแม่ผู้ปกครอง รัฐบาล โรงเรียนหรือเขตการศึกษาต่างๆ ต้องมีความเข้าใจและเห็นความสำคัญด้วย การจะสร้างคุณภาพของคนนั้นต้องเริ่มสร้างตั้งแต่การเตรียมตัวตั้งครรภ์ การดูแลและการเตรียมพร้อมต้องเริ่มตั้งแต่เด็กอยู่ในครรภ์ เมื่อเด็กคลอดต้องดูแลจนถึงก่อนเข้าเรียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงพัฒนา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต้องเข้ามาร่วมรับผิดชอบ